

## BÁO CÁO

### Về việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn xã Khánh Hội

Thực hiện Thông báo số 16/TB-ĐGS ngày 31/7/2019 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Cà Mau, về kế hoạch thực hiện giám sát việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. UBND xã Khánh Hội báo cáo như sau:

#### I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Khánh Hội là một trong hai xã bãi ngang ven biển của huyện U Minh, cách trung tâm huyện U Minh 17 km về hướng Tây. Xã có diện tích tự nhiên là 3.384,04 ha; dân số năm 2019 là 2.709 hộ với 10.736 khẩu, được chia thành 9 ấp.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ngành cùng với sự quyết tâm chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Khánh Hội đã có sự phát triển đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, từ năm 2010, trạm cấp nước tại ấp 3 cung cấp cho khoảng 100 hộ trên địa bàn ấp 3 chủ yếu tại khu vực chợ, các ấp còn lại phần lớn các hộ dân sử dụng nước giếng khoan và nước mưa. Tại thời điểm 2010, có khoảng 250 hộ dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô do bị nhiễm phèn, nhiễm mặn và điều kiện kinh tế khó khăn nên không thể khoan giếng nước, chủ yếu là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Được sự quan tâm của các cấp các ngành, Ủy ban nhân dân xã đã tranh thủ các nguồn vốn từ cấp trên, bên cạnh đó vận động nguồn xã hội hóa, từ năm 2010 đến nay, đã hỗ trợ xây dựng 155 giếng nước. Đến nay, trên địa bàn xã có 2.671/2.709 hộ (đạt 98,60%) sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, có 1.835/2.709 hộ sử dụng nước sạch chiếm tỷ lệ 67,74% (trong đó có 278 hộ sử dụng nước từ trạm cấp nước).

Hiện nay trên địa bàn xã không có hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, xã có 69 hộ chưa có giếng nước khoan (trong đó có 8 hộ nghèo và 01 hộ dân tộc thiểu số, ngoài ra có một số hộ mới di dời nhà từ đê biển Tây vào nên chưa khoan giếng), phải sử dụng nước của hộ lân cận, nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nhất là vào mùa khô.

#### II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THỰC HIỆN QUY HOẠCH, TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

Trên địa bàn xã được quy hoạch xây dựng 01 trạm cấp nước tại ấp 3 do Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau quản lý. Trạm được xây dựng và đưa vào sử dụng từ



năm 1999. Đến năm 2014, khi xây dựng khu tái định cư Lung Ranh tại ấp 1, có xây dựng 01 công trình cấp nước nông thôn nhằm phục vụ cho khoảng 80 hộ dân trong khu tái định cư, đến năm 2018 thì bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa. Sau đó, các hộ dân tại khu tái định cư được hỗ trợ khoan giếng nước (02 hộ dùng chung 01 giếng) và sử dụng đến nay.

### III. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CUNG CẤP NƯỚC SẠCH

Hiện nay, trên địa bàn xã có một trạm cấp nước tại ấp 3 do Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau quản lý, Trạm cung cấp nước cho 278 hộ trên địa bàn ấp 3 (chủ yếu khu vực Chợ Khánh Hội) với giá là 8.000 đồng/m<sup>3</sup>.

Ngoài ra, trên địa bàn xã có 05 cơ sở tư nhân sản xuất, kinh doanh nước đóng bình cung cấp cho các hộ dân trong toàn xã.

### IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

*Thuận lợi:* Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành trong những năm qua, trên địa bàn xã đã được hỗ trợ xây dựng nhiều giếng nước góp phần nâng cao cuộc sống cho người dân.

*Khó khăn:* Địa bàn xã rộng, hộ nghèo nhiều nên chưa có điều kiện tự xây giếng nước khoan mà sử dụng chung (02 hộ/giếng).

### V. KIẾN NGHỊ

Ủy ban nhân dân xã Khánh Hội kiến nghị đến Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát, xem xét tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ khó khăn xây dựng giếng khoan để thuận tiện trong sinh hoạt.

Trên đây là báo cáo về việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn xã Khánh Hội./.

*Nơi nhận:*

- Đoàn Giám sát HDND tỉnh;
- Lưu: VT.

KT CHỦ TỊCH  
P. CT  
  
*Quách Hoàng Khải*